

Số: /BC-UBND

Điện Biên Phủ, ngày tháng năm 2023

## BÁO CÁO

### Trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri trước và sau kỳ họp thứ 12, HĐND thành phố khóa VI

Thực hiện việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 12 HĐND thành phố khóa VI, do Thường trực HĐND thành phố tổng hợp Báo cáo số 33/BC-HĐND ngày 13/7/2023 của Thường trực HĐND thành phố Điện Biên Phủ tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 12, HĐND thành phố khóa VI, nhiệm kỳ 2021 – 2026; Báo cáo số 56/BC-HĐND ngày 30/8/2023 của Thường trực HĐND thành phố Điện Biên Phủ tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 12, HĐND thành phố khóa VI, nhiệm kỳ 2021 – 2026, UBND thành phố đã ban hành văn bản số 2069/UBND-VP ngày 14/9/2023 về việc giao nhiệm vụ tham mưu giải quyết và trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 12, HĐND thành phố khóa VI. Trên cơ sở kết quả tham mưu giải quyết và trả lời của các cơ quan, đơn vị, UBND thành phố trả lời các kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 12, như sau:

#### A. CÁC KIẾN NGHỊ TRƯỚC KỲ HỌP THỨ 12, HĐND THÀNH PHỐ KHÓA VI

##### I. CỬ TRI PHƯỜNG TÂN THANH

**1. Cử tri tổ dân phố 7 kiến nghị:** Đề nghị UBND thành phố chỉ đạo cơ quan chuyên môn kiểm tra, rà soát lại các vị trí đặt biển báo về giao thông trên địa bàn thành phố, đảm bảo theo đúng quy định của Luật giao thông đường bộ.

##### UBND thành phố trả lời như sau:

Trên cơ sở Luật giao thông đường bộ 23/2008/QH12 và Quyết định 09/2018/QĐ-UBND ngày 22/1/2018 của UBND tỉnh về quy định quản lý, khai thác và bảo trì công trình đường bộ trên địa bàn tỉnh Điện Biên đã quy định cụ thể về phân cấp tổ chức giao thông đối với tuyến đường quốc lộ, trục chính đô thị đi qua địa bàn thành phố và tuyến đường phố gom, tuyến khu dân cư trong đô thị. Để giải quyết tồn tại, bất hợp lý trong tổ chức giao thông theo ý kiến cử tri, UBND đã giao phòng Quản lý đô thị phối hợp các sở, ban, ngành thống nhất phương án xử lý tồn tại bất cập đối với tuyến đường quốc lộ, trục chính đô thị đi qua địa bàn thành phố. Đồng thời, phối hợp UBND các xã, phường kiểm tra, làm rõ và tham mưu phương án tổ chức giao thông đối với tuyến đường phố gom, tuyến khu dân cư trong đô thị cụ thể từng vị trí, khu vực khi có phản ánh của cử tri, nhân dân và chính quyền địa phương. Đến nay đã thực hiện cấm biển báo đường bộ tại các khu vực trên địa bàn các phường là trên 30 biển báo

**2. Cử tri tổ dân phố 5 kiến nghị:** Đề nghị UBND thành phố đặt biển báo

điểm bắt đầu và kết thúc của tuyến đường Võ Nguyên Giáp để nhân dân và du khách đến Điện Biên được biết.

**UBND thành phố trả lời như sau:**

Nội dung cử tri kiến nghị của cử tri, UBND thành phố đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn kiểm tra và đã giao phòng Đô thị chỉ đạo tổ chức thực hiện cắm biển điểm đầu, điểm cuối rà soát thay thế các biển tên đường cũ mờ tại các điểm giao cắt của tuyến đường Võ Nguyên Giáp, hoàn thành trong tháng 12/2023.

**3. Cử tri tổ dân phố 6, 7 kiến nghị**

- **Ý kiến 1:** Đề nghị UBND thành phố sớm đặt tên đường cho tuyến đường Sùng Phái Sinh đi nghĩa trang Hòa Bình vào Noong Bua và tuyến đường từ đường Sùng Phái Sinh đi vào cổng sau Trường Cao đẳng sư phạm Điện Biên.

**UBND thành phố trả lời như sau:**

UBND thành phố xin tiếp thu ý kiến của cử tri, đã giao phòng Văn hóa và Thông tin tham mưu ban hành Văn bản số 1609/UBND-VHTT ngày 11/8/2022 về việc rà soát lập danh sách các tuyến đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn đủ điều kiện chưa được đặt tên. Ngày 22/8/2022, UBND phường Tân Thanh đã ban hành Văn bản số 92/CV-UBND về cung cấp tuyến đường Sùng Phái Sinh đi nghĩa trang Hòa Bình vào Noong Bua. Ngày 17/11/2022, UBND thành phố đã ban hành văn bản số 2301/UBND-VHTT về việc xin ý kiến phương án đặt tên các tuyến đường trên địa và triển khai đến các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh Điện Biên và các phòng, ban, đoàn thể thành phố; UBND các xã, phường; tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh. Qua các lần xin ý kiến UBND thành phố đã nhận được sự tham đóng của các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và các phòng, ban, đoàn thể thành phố; UBND các xã, phường về tuyến đường Sùng Phái Sinh đi nghĩa trang Hòa Bình vào Noong Bua và tuyến đường Sùng Phái Sinh đi vào cổng sau Trường Cao đẳng sư phạm Điện Biên, UBND thành phố tiếp tục xin ý kiến đặt tên tuyến đường theo quy định. Tuy nhiên, ngày 28/6/2023, UBND thành phố tổ chức họp xin ý kiến các cơ quan, đơn vị và UBND xã, phường đã có một số ý kiến, đề xuất sửa đổi, bổ sung đặt tên các tuyến đường cho phù hợp với tình hình thực tế hiện nay. UBND thành phố đã chỉ đạo phòng Văn hoá và Thông tin phối hợp các cơ quan, đơn vị, đề xuất lựa chọn 13 tuyến đường để xin ý kiến trình cấp có thẩm quyền xem xét quyết định. Ngày 28/11/2023, UBND thành phố tiếp tục họp cho ý kiến đặt tên 13 tuyến đường, sau cuộc họp UBND thành phố tiếp tục lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị và hoàn tất các thủ tục để trình cấp có thẩm quyền đặt tên các tuyến đường, trong đó có đề nghị đặt tên tuyến đường từ đường Sùng Phái Sinh đi nghĩa trang Hòa Bình vào Noong Bua và tuyến đường Sùng Phái Sinh đi vào cổng sau Trường Cao đẳng sư phạm Điện Biên.

- **Ý kiến 2:** Đề nghị UBND thành phố chỉ đạo sớm triển khai dự án nâng cấp, lát vỉa hè tuyến đường Trường Chinh.

**UBND thành phố trả lời như sau:**

UBND thành phố đã chỉ đạo Ban QLDA các công trình thành phố Điện Biên Phủ đã và đang triển khai các trình tự của công tác lập đề xuất chủ trương đầu tư. Tuy nhiên, do nguồn vốn ngân sách thành phố còn khó khăn, nên việc bố trí vốn và triển khai dự án sẽ chưa thực hiện được trong năm 2023. Hiện nay UBND tỉnh đã đưa dự án vào nhóm dự án công trình chào mừng 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (theo thông báo số 5318/TB-UBND ngày 17/11/2023). Sau khi được UBND tỉnh cho phép đầu tư UBND thành phố chỉ đạo Ban QLDA triển khai các bước tiếp theo của dự án.

- **Ý kiến 3:** Đề nghị UBND thành phố chỉ đạo bộ phận một cửa của thành phố khi giao dịch với nhân dân cần nâng cao trách nhiệm, hướng dẫn cụ thể, tránh tình trạng hướng dẫn không đầy đủ để nhân dân phải đi lại nhiều lần, nhất là các việc liên quan đến thủ tục về cho, tặng, chuyển nhượng đất đai.

#### **UBND thành phố trả lời như sau:**

UBND thành phố đã chỉ đạo Trung tâm quản lý đất đai quán triệt công chức, viên chức bộ phận một cửa thực hiện nghiêm các quy định trong việc tiếp nhận thủ tục hành chính đặc biệt là thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai trong đó phải xem xét, kiểm tra tính chính xác, đầy đủ của hồ sơ khi tiếp nhận, hướng dẫn các cá nhân, tổ chức theo quy định thủ tục hành chính.

#### **4. Cử tri tổ dân phố 9 kiến nghị:**

- **Ý kiến 1:** Đề nghị UBND thành phố chỉ đạo phòng chuyên môn kiểm tra và trồng bổ sung, thay thế cây Hoa ban trên tuyến đường Võ Nguyên Giáp, vì hiện nay một số cây bị chết hoặc cây không đúng chủng loại.

#### **UBND thành phố trả lời như sau:**

Nội dung cử tri kiến nghị, UBND thành phố đã giao phòng Quản lý đô thị chủ trì phối hợp với UBND phường Tân Thanh rà soát số lượng cây hoa Ban cần trồng bổ sung, thay thế, báo cáo về UBND thành phố xem xét, phê duyệt, bố trí nguồn vốn triển khai thực hiện trong năm 2024. Kết quả từ ngày 20/4/2023 đến ngày 29/4/2023, phòng Quản lý đô thị đã chỉ đạo trồng thay thế vào vị trí các cây hoa Ban đã chết trên tuyến đường Võ Nguyên Giáp với số lượng là 19 cây.

- **Ý kiến 2:** Tại Tổ dân phố 9 phường Tân Thanh có 11 hộ gia đình đã được cấp Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất năm 2014. Từ năm 2015 đến nay, một số hộ gia đình xin cấp Giấy phép xây dựng nhưng các phòng, ban chuyên môn của thành phố trả lời không thống nhất (3 văn bản trả lời khác nhau), đến thời điểm hiện tại các hộ gia đình vẫn chưa được cấp giấy phép xây dựng. Đề nghị UBND thành phố chỉ đạo kiểm tra, làm rõ và trả lời bằng văn bản để nhân dân được biết có được cấp giấy phép xây dựng nhà ở hay không.

#### **UBND thành phố trả lời như sau:**

Về việc cấp giấy phép xây dựng cho 11 hộ gia đình tổ dân phố 9 phường Tân Thanh, UBND thành phố đã yêu các phòng chức năng kiểm tra, kết quả như sau: Qua kiểm tra hiện trạng đất của một số hộ gia đình tại tổ dân phố 9, phường

Tân Thanh vẫn là đất dạng đồi, độ dốc lớn, địa hình không bằng phẳng, chưa có hệ thống hạ tầng kỹ thuật (đường, điện, cấp thoát nước, xử lý nước thải...). Đồng thời chưa đảm bảo đấu nối với hệ thống hạ tầng kỹ thuật hiện hữu. Do đó, căn cứ vào Điểm b, Khoản 1, Điều 93, Luật xây dựng số 50/2014/QH13 việc cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ tại khu vực có hiện trạng nêu trên là không đủ điều kiện.

## II. CỬ TRI PHƯỜNG HIM LAM

**1. Cử tri tổ dân phố 11, 16, 17, 18 kiến nghị:** Để thực hiện dự án đường 60 và dự án hạ tầng kỹ thuật khung dọc trục đường 60m, nhân dân đã đồng thuận di chuyển chỗ ở, bàn giao mặt bằng để thực hiện dự án và đã được bốc thăm đất tái định cư trên sơ đồ từ cuối năm 2021. Đến nay, đã gần 2 năm, mặt bằng các khu điểm tái định cư đã hoàn thành nhưng còn một số hộ dân thuộc diện tái định cư chưa được giao đất tái định cư, chưa được hỗ trợ tiền thuê nhà trong thời gian Nhà nước chưa giao đất tái định cư. Đề nghị UBND thành phố chỉ đạo cơ quan có liên quan khẩn trương thực hiện giao đất tái định cư trên thực địa, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để nhân dân xây dựng nhà ở, ổn định cuộc sống; chi trả tiền thuê nhà và những chính sách còn thiếu cho các hộ dân, tránh gây bức xúc cho nhân dân. Đề nghị đấu nối, cấp điện, nước đến điểm tái định cư số 1, số 2 để nhân dân đảm bảo sinh hoạt.

### UBND thành phố trả lời như sau:

- Đối với nội dung: Đề nghị UBND thành phố chỉ đạo cơ quan có liên quan khẩn trương thực hiện giao đất tái định cư trên thực địa, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để nhân dân xây dựng nhà ở, ổn định cuộc sống; chi trả tiền thuê nhà và những chính sách còn thiếu cho các hộ dân, tránh gây bức xúc cho nhân dân: Hiện nay UBND thành phố Điện Biên Phủ đã thành lập Tổ công tác để rà soát, tham mưu cho UBND thành phố giải quyết các tồn tại, vướng mắc trong việc giao đất tái định cư và giao đất có thu tiền sử dụng đất thuộc các dự án (theo Quyết định số 1183/QĐ-UBND ngày 17/8/2023, Quyết định 1222/QĐ1UBND ngày 29/8/2023) như: Văn bản số 2367/UBND-TNMT ngày 12/10/2023 xin ý kiến UBND tỉnh Điện Biên xử lý một số khó khăn, vướng mắc trong công tác giao đất cho các hộ gia đình, cá nhân có đất bị thu hồi thuộc dự án Đường 60m và dự án Hạ tầng kỹ thuật khung khu trụ sở cơ quan, khu công cộng, khu dịch vụ dọc trục Đường 60m. Theo đó, có một số những vướng mắc, bất cập đã được UBND tỉnh cho ý kiến xử lý (tại Văn bản số 4970/UBND-KTN ngày 25/10/2023); UBND thành phố đang chỉ đạo rà soát, phê duyệt, bổ sung và đang tiếp tục xin chủ trương của UBND tỉnh để kịp thời tháo gỡ, giải quyết cho các hộ có đất bị thu hồi thuộc các dự án trên địa bàn thành phố. - Đối với nội dung: Đề nghị đấu nối, cấp điện, nước đến điểm tái định cư số 1, số 2 để nhân dân đảm bảo sinh hoạt. Tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri, UBND thành phố đã chỉ đạo Ban quản lý dự án các công trình thành phố chủ trì phối hợp phòng Quản lý đô thị và các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện đấu nối, cấp điện, nước đến điểm tái định cư số 1, số 2 để nhân dân đảm bảo sinh hoạt. Hiện nay nội dung này đang triển khai thực hiện, dự kiến hoàn thành trong tháng 12 năm

2023; nội dung đấu nối đường điện ngày 30/11/2023 Ban QLDA các công trình thành phố đã phối hợp với Điện Lực thành phố lập biên bản thỏa thuận đấu nối và các yêu cầu kỹ thuật; Về nối đường nước đã thực hiện hoàn thành để người dân sử dụng.

**2. Cử tri tổ 18 tiếp tục kiến nghị:** Trong khi chờ thực hiện các quy trình xây dựng dự án theo Quyết định 911/QĐ-UBND ngày 05/6/2023 của UBND tỉnh Điện Biên, đề nghị UBND thành phố chỉ đạo Ban Quản lý dự án các công trình thành phố cần có giải pháp để phòng tránh ngập úng cho 19 hộ dân trong mùa mưa năm 2023, tránh việc nhà của người dân bị ngập rồi mới tiến hành bơm nước, làm ảnh hưởng lớn tới đời sống, sinh hoạt, sức khỏe của người dân, gây bức xúc trong nhân dân.

**UBND thành phố trả lời như sau:**

- Ý kiến của cử tri trước đây, UBND thành phố Điện Biên Phủ đã chỉ đạo Ban QLDA các công trình thành phố khảo sát cao độ bổ sung các tuyến thoát nước trong khu vực ngập úng, Ban QLDA các công trình đã cho triển khai lắp đặt thêm một tuyến thoát nước từ nhà ông Giang đầu vào thoát nước đường 60m. Tuy nhiên, do cao độ khu vực ngập úng thấp hơn nhiều so với xung quanh khu vực nên việc thoát nước sẽ khó khăn khi trời mưa to, kéo dài. - UBND thành phố chỉ đạo phòng Tài nguyên và Môi trường chủ trì triển khai dự án theo Quyết định 911/QĐ-UBND ngày 05/6/2023 của UBND tỉnh Điện Biên. Thông báo số 931-TB/TU ngày 15/10/2023 của BTV Tỉnh ủy, văn bản 4897/UBND-TH ngày 19/10/2023 của UBND tỉnh Điện Biên, về việc triển khai dự án Khu dân cư đô thị, thương mại dịch vụ tổ dân phố 17,18 phường Him Lam, TP. Điện Biên Phủ. Nội dung này đã được phổ biến, triển khai đến nhân dân nắm và phối hợp thực hiện.

**3. Cử tri tổ dân phố 9 kiến nghị:** Đề nghị UBND thành phố chỉ đạo cơ quan quản lý nhà nước tăng cường quản lý, sử dụng tài sản công tại khu vực quảng trường thành phố; tiến hành sửa chữa màn hình Led đã lâu không mở được; sửa chữa khu vực sân khấu của quảng trường, nhiều phần đá ốp đã bị bong, vỡ và bố trí thùng rác để nhân dân bỏ rác vào thùng, tránh vứt rác bừa bãi gây mất vệ sinh, môi trường và mỹ quan khu vực quảng trường thành phố.

**UBND thành phố trả lời như sau:**

UBND thành phố xin tiếp thu ý kiến của cử tri và giao cho Trung tâm Văn hóa - Truyền thanh - Truyền hình thành phố. Trung tâm Văn hóa - Truyền thanh - Truyền hình đã thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND thành phố: Tiến hành sửa chữa khu vực sân khấu của quảng trường ngay sau khi cử tri có ý kiến.

Trung tâm đã tiến hành kiểm tra các thiết bị điện tử của màn hình LED, qua kiểm tra màn hình LED đã bị hỏng và xuống cấp, hệ thống màn hình được đầu tư từ năm 2015 và đã hết liên hạn sử dụng, hiện nay không có nhà sản xuất và cung cấp phụ kiện thay thế. UBND thành phố đã chỉ đạo Trung tâm Văn hóa, Truyền thanh, Truyền hình chủ trì phối hợp với Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố tham mưu thực hiện thanh lý tài sản trên theo quy định của pháp luật.

**4. Cử tri tổ dân phố 23 kiến nghị:** Đoạn đường Lê Trọng Tấn (từ chợ Trung tâm I đến Trung đoàn 82), mặt đường và hệ thống rãnh thoát nước đã hỏng và xuống cấp, ảnh hưởng lớn tới an toàn giao thông, vệ sinh môi trường và mỹ quan đô thị. Đề nghị UBND thành phố kiểm tra sửa chữa, nâng cấp tuyến đường trên.

**UBND thành phố trả lời như sau:**

Tiếp thu ý kiến của cử tri, UBND thành phố đã giao phòng Quản lý đô thị chủ trì phối hợp với phòng Tài chính - Kế hoạch, UBND phường Him Lam và các đơn vị khác có liên quan kiểm tra đánh giá hiện trạng đề đề xuất tham mưu cho UBND thành phố lập chủ trương đầu tư sửa chữa cải tạo, tuy nhiên do nguồn lực tài chính thành phố còn khó khăn, nên trong thời điểm hiện nay chưa triển khai thực hiện được

**III. CỬ TRI PHƯỜNG NAM THANH**

**Cử tri bản Khá kiến nghị:** Dự án xây dựng Tiểu đoàn cảnh sát cơ động có hạng mục kè chống sạt lở suối Huồi Khá giáp danh với khu dân cư bản Khá, hiện bờ kè rất cao. Đề nghị UBND thành phố chỉ đạo Ban Quản lý dự án các công trình thành phố (chủ đầu tư) nghiên cứu thiết kế có đường, bậc lên xuống thoát hiểm để đảm bảo an toàn tính mạng cho người, gia súc, gia cầm trong mùa mưa lũ.

**UBND thành phố trả lời như sau:**

Nội dung cử tri kiến nghị, UBND thành phố đã chỉ đạo Ban QLDA các công trình thành phố phối hợp Tư vấn thiết kế Nhà thầu thi công triển khai thực hiện xong việc xây dựng đường, bậc lên xuống theo ý kiến, kiến nghị của cử tri.

**IV. CỬ TRI PHƯỜNG MƯỜNG THANH**

**1. Cử tri tổ dân phố 1 kiến nghị:** Tổ dân phố có 11 hộ gia đình cạnh đường bê tông 3m thuộc phạm vi giải phóng mặt bằng của dự án khu tái định cư các hộ dân đường 15m kéo dài từ cầu A1 xuống cầu C4, các hộ gia đình đã đồng thuận nhận tiền đền bù, đồng thời phá dỡ tường bao hiến đất để mở rộng đường, tuy nhiên đến nay đã một năm đường vẫn chưa làm. Cử tri đề nghị UBND thành phố chỉ đạo sớm triển khai làm đường để các hộ gia đình xây lại công, tường rào bảo vệ tài sản, tránh ngập úng.

**UBND thành phố trả lời như sau:**

Hiện nay, UBND tỉnh Điện Biên chưa giao đất thực hiện dự án khác cho Nhà đầu tư do đó chưa có cơ sở Nhà đầu tư thực hiện. Khi UBND tỉnh giao đất dự án khác cho Nhà đầu tư, UBND thành phố sẽ chỉ đạo Nhà đầu tư thực hiện ý kiến kiến nghị của cử tri.

**2. Cử tri tổ dân phố 11 kiến nghị:**

- **Ý kiến 1:** Thực hiện chỉ đạo của cấp trên, nhân dân các tổ dân phố đã nghiêm túc treo cờ Tổ quốc vào các ngày lễ, kỷ niệm của đất nước, địa phương. Tuy nhiên ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ 7/5 không có thông báo để nhân dân treo cờ Tổ quốc. Đề tạo ấn tượng tốt đẹp cho khách đến tham quan du lịch tại

thành phố Điện Biên Phủ, cử tri đề nghị UBND thành phố có văn bản đề nhân dân treo cờ liên tục từ ngày 30/4 đến hết ngày 7/5.

**UBND thành phố trả lời như sau:**

UBND thành phố xin tiếp thu ý kiến của cử tri và giao phòng Văn hóa và Thông tin thành phố hàng năm tham mưu ban hành văn bản hướng dẫn đề nhân dân Treo cờ Tổ quốc liên tục từ ngày 30/4 đến hết ngày 7/5 để tạo ấn tượng tốt đẹp cho du khách đến tham quan du lịch tại thành phố Điện Biên Phủ.

- **Ý kiến 2:** Sau khi xây dựng Đền thờ liệt sỹ tại chiến trường Điện Biên Phủ, hệ thống thu gom nước mặt của Đền thờ chưa đảm bảo, khi trời mưa nước chảy tràn xuống nhà dân, đề nghị UBND thành phố phối hợp với cơ quan liên quan kiểm tra, có giải pháp khắc phục ngay tình trạng trên. Cử tri đã kiến nghị nhiều lần nhưng chưa được giải quyết.

**UBND thành phố trả lời như sau:**

Tiếp thu ý kiến kiến nghị của cử tri, UBND thành phố đã ban hành văn bản số 1341/UBND-QLĐT đề nghị UBND tỉnh Điện Biên, Ban Quản lý dự án chuyên ngành xây dựng và các đơn vị liên quan có phương án xử lý phân thu gom nước mặt thuộc Dự án xây dựng Đền thờ liệt sỹ tại Chiến trường Điện Biên Phủ. Tuy nhiên, hiện Ban Quản lý dự án chuyên ngành xây dựng vẫn chưa có phương án xử lý, UBND thành phố sẽ tiếp tục kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo Ban Quản lý dự án chuyên ngành xây dựng xem xét, xử lý dứt điểm nội dung cử tri kiến nghị.

**3. Cử tri Tổ dân phố 12 kiến nghị:** Hiện nay đoạn đường từ công trường Cao đẳng Sư phạm tỉnh đến điểm rẽ vào Trường THCS Him Lam, một bên chưa có rãnh thoát nước, đoạn đường bị thất cổ chai, cử tri tiếp tục đề nghị UBND thành phố làm rãnh thoát nước và mở rộng đoàn đường trên để đảm bảo an toàn cho người, phương tiện khi tham gia giao thông.

**UBND thành phố trả lời như sau:**

Đoạn đường từ công trường Cao đẳng Sư phạm tỉnh đến điểm rẽ vào Trường THCS Him Lam đã được đầu tư xây dựng và bàn giao đưa vào khai thác sử dụng từ năm 1998, tuy nhiên do thời điểm thực hiện dự án không có kinh phí để thực hiện bồi thường GPMB nên chưa đầu tư xây dựng các hạng mục theo quy mô thiết kế. UBND thành phố đã giao UBND phường Mường Thanh chủ trì phối hợp Trung tâm quản lý đất đai, Phòng Tài Nguyên và Môi Trường, Phòng Quản lý đô thị xác định mốc GPMB dự án để có phương án vận động tuyên truyền nhân dân hiến đất để thực hiện các hạng mục còn lại.

**4. Cử tri tổ dân phố 13 kiến nghị:** Suối Hồng Lú, đoạn chảy qua tổ dân phố 13, phường Mường Thanh có đập ngăn để lấy nước phục vụ sản xuất nông nghiệp cho nhân dân thuộc phường Noong Bua. Tuy nhiên, khi mưa lớn, do không kịp thời mở nắp cống, nước tràn vào nhà dân (05 hộ gia đình gần khu vực đập nước) gây ngập lụt và thiệt hại về tài sản. Đề nghị UBND thành phố chỉ đạo kiểm tra và có biện pháp khắc phục tình trạng trên.

### **UBND thành phố trả lời như sau:**

UBND phường Noong Bua là đơn vị Quản lý, sử dụng, khai thác, vận hành công trình. UBND thành phố đã yêu cầu UBND phường Noong Bua thường xuyên nắm bắt tình hình thời tiết chủ động mở nắp cửa phai khi có mưa lớn, kéo dài để tránh ngập lụt đảm bảo tài sản của các hộ dân gần khu vực đập nước.

**5. Cử tri phường Mường Thanh kiến nghị:** Hiện nay tình trạng xe ô tô dừng đỗ dưới lòng đường (đường Hoàng Văn Thái đoạn từ Đền thờ liệt sỹ đến đoạn ngã ba rẽ vào công Toà án tỉnh) không đảm bảo an toàn cho người, phương tiện khi tham gia giao thông. Đề nghị UBND thành phố chỉ đạo có giải pháp giải quyết tình trạng trên.

### **UBND thành phố trả lời như sau:**

- UBND thành phố ban hành 02 văn bản<sup>1</sup> chỉ đạo về công tác bảo đảm TTATGT trên địa bàn.

- UBND thành phố chỉ đạo các đơn vị chức năng, cấm hệ thống biển báo hiệu đường bộ, điểm dừng đón, trả khách tuyến cố định trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ; đặt biển quy định đỗ xe cho khách du lịch tại khu vực chân đồi A1, thuộc đường Hoàng Văn Thái để phục vụ 02 điểm di tích đồi A1 và Đền thờ tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ; cấm biển “Cấm đỗ xe” tại 01 bên đường Hoàng Văn Thái (hướng từ Toà án tỉnh đi Đền thờ liệt sỹ), để hạn chế tình trạng trên và tiến hành lập biên bản, xử lý theo quy định nếu vi phạm.

Công an Thành phố đã xây dựng 08 kế hoạch chuyên đề về bảo đảm TTATGT, TTĐT, đấu tranh phòng, chống tội phạm, điển hình: tham mưu Ban Giám đốc Công an tỉnh phê duyệt Kế hoạch số 155/KH-CATP, ngày 31/01/2023 của Công an thành phố Điện Biên Phủ về phối hợp bảo đảm TTATGT, TTĐT và phòng, chống tội phạm trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ năm 2023.

- Chỉ đạo UBND các phường xã tuyên truyền, vận động nhắc nhở 5390 TH không lấn chiếm hành lang vỉa hè để buôn bán hàng hóa tại chợ Mường Thanh, chợ C13, chợ trung tâm I, chợ Nà Tấu; khu vực đường Nguyễn Chí Thanh, đường Võ Nguyên Giáp, đường Nguyễn Hữu Thọ; nhắc nhở 1271 TH sử dụng ô dù, dụng cụ che chắn gây cản trở giao thông. Tuyên truyền nhắc nhở các hộ kinh doanh tự nguyện tháo dỡ trả lại mặt bằng 271 TH. Tháo dỡ 10 ô dù, lấn bạt tại khu vực vỉa hè tổ 9 phường Noong Bua.

\* *Kết quả công tác xử lý:* Các cơ quan chức năng đã lập biên bản 2305 TH. Xử lý 2065 TH, phạt tiền 1959 TH = 1.773.740.000đ (trong đó lỗi dừng đỗ sai quy định 320 TH).

- Thời gian tới, UBND thành phố chỉ đạo triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm đảm bảo TTATGT, TTĐT trên địa bàn. Tăng cường công tác quản lý trật

<sup>1</sup> Công văn số 761/UBND-CATP ngày 28/04/2023 V/v tăng cường công tác bảo đảm TTATGT, TTĐT trong dịp nghỉ lễ 30/04 và 01/05/2023. Công văn số 979/CV-UBND-CATP ngày 22/5/2023 của UBND thành phố Điện Biên Phủ về triển khai đồng bộ các giải pháp đảm bảo TTATGT khu vực công trường học và xây dựng mô hình “Công trường an toàn giao thông”.



tự hành lang an toàn giao thông tại các khu vực tập trung kinh doanh, thương mại như khu vực Chợ trung tâm I, II, III, chợ Mường Thanh và khu vực Bến xe khách liên tỉnh, khu vực dốc Ta Pô và khu vực đường Hoàng Văn Thái... Tiếp tục vận động, nhắc nhở các hộ kinh doanh tự tháo dỡ mái che, mái vẩy, che bạt quảng cáo,... đảm bảo cho đường thông, hè thoáng; chỉ đạo các lực lượng chức năng tiếp tục giải tỏa khu chợ tạm, chợ tự phát chiếm dụng vỉa hè, lòng đường

#### **IV. CỬ TRI PHƯỜNG THANH TRƯỜNG**

1. Cử tri điểm tái định cư số 3, số 3 mở rộng kiến nghị:

- Ý kiến 1: Hiện nay các điểm tái định cư đã được đầu tư hệ thống hộp kỹ thuật ngầm, nhưng các đơn vị viễn thông khi lắp đặt dây mạng cho các hộ gia đình đều buộc vào các cột điện chiếu sáng công cộng, không đảm bảo mỹ quan đô thị. Đề nghị UBND thành phố cho kiểm tra và có biện pháp xử lý.

##### **UBND thành phố trả lời như sau:**

UBND thành phố xin tiếp thu ý kiến của cử tri và đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn kiểm tra, xác định ý kiến kiến nghị cử tri là đúng, UBND thành phố đã chỉ đạo phòng Văn hóa và Thông tin tham mưu ban hành Văn bản số 1544/UBND-VHTT, ngày 10/7/2023 về việc phối hợp tổ chức thực hiện cải tạo mạng cáp ngoại vi viễn thông trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ, yêu cầu các công ty viễn thông ngầm hóa dây mạng, UBND thành phố đã chỉ đạo phòng Quản lý đô thị, phòng VHTT thường xuyên kiểm tra, trong trường hợp các nhà mạng cố tình vi phạm, UBND thành phố sẽ chỉ đạo xử lý theo quy định. Hiện nay các nhà mạng cũng đang tích cực phối hợp với các cơ quan của thành phố để hạ ngầm hóa đường dây mạng.

- Ý kiến 2: Đề nghị UBND thành phố chỉ đạo Ban Quản lý dự án các công trình thành phố thay thế, sửa chữa hệ thống điện chiếu sáng, trồng thay thế cây xanh bị chết tại các tuyến đường của khu tái định cư số 1, số 3, số 3 mở rộng trước khi bàn giao.

##### **UBND thành phố trả lời như sau:**

Tiếp thu ý kiến của cử tri, UBND thành phố đã chỉ đạo Ban QLDA các công trình thành phố Điện Biên Phủ đã triển khai thực hiện.

2. Cử tri tổ dân phố 6 kiến nghị: Đề nghị UBND thành phố có văn bản yêu cầu đơn vị thi công dự án Nâng cấp, mở rộng cảng hàng không Điện Biên, có giải pháp đảm bảo vệ sinh môi trường, hạn chế tình trạng xe chở vật liệu xây dựng, chở đất làm rơi vãi ra đường, gây bụi bẩn, ảnh hưởng đến sức khỏe, sinh hoạt của các hộ dân. Đề nghị đơn vị thi công cam kết sau khi dự án sân bay hoàn thành phải hoàn trả tuyến đường từ cầu Mường Thanh vào đến tường rào sân bay, hiện nay do xe chở nguyên vật liệu phục vụ thi công đi lại nhiều đã làm hư hỏng tuyến đường, gây mất an toàn giao thông.

##### **UBND thành phố trả lời như sau:**

Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ về Quản lý hệ thống hạ tầng đô thị trên địa bàn theo phân cấp và qua kiểm tra tình hình thực tế về quá trình vận chuyển

nguyên, vật liệu và đồ thải phục vụ thi công các dự án trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ. UBND thành phố đã ban hành các văn bản đề nghị Chủ đầu tư đang triển khai thực hiện các dự án trên địa bàn thực hiện nghiêm về việc đảm bảo vệ sinh môi trường, hạn chế tình trạng xe chở vật liệu xây dựng, chở đất làm rơi vãi ra đường, gây bụi bẩn. Trên cơ sở ý kiến cử tri, UBND thành phố đã giao phòng Quản lý đô thị tiếp tục tham mưu văn bản đề nghị Ban QLDA mở rộng CHK Điện Biên - Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) chấp hành quy định về bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, đảm bảo an toàn giao thông, vệ sinh môi trường trong quá trình triển khai thi công công trình (UBND thành phố đã ban hành văn bản số 1516/UBND-QLĐT ngày 06/07/2023 về việc chấp hành quy định về bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, đảm bảo an toàn giao thông, vệ sinh môi trường trong quá trình thi công công trình; Văn bản số 2078/UBND-QLĐT ngày 15/9/2023 về việc tăng cường công tác đảm bảo an toàn giao thông trên các tuyến đường thực hiện mở rộng Cảng hàng không Điện Biên Phủ).

### **3. Cử tri tổ dân phố 5 kiến nghị:**

- **Ý kiến 1:** Đề nghị UBND thành phố xem xét quy hoạch khu giết mổ gia súc tập trung, để đảm bảo vệ sinh môi trường.

#### **UBND thành phố trả lời như sau:**

Giết mổ gia súc đã được quy định tại Điều 64 của Luật Chăn nuôi và Văn bản số 3665/BNN-TY ngày 6/6/2023 về việc tăng cường công tác quản lý kiểm dịch vận chuyển, kiểm soát giết mổ động vật, đảm bảo vệ sinh thú y, cụ thể: việc giết mổ động vật phải thực hiện tại cơ sở giết mổ tập trung (đối với các tỉnh miền núi, vùng cao, do điều kiện địa lý, trước mắt triển khai thực hiện tại các thành phố, thị xã (nơi tập trung dân cư) nhằm đảm bảo vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường và truy suất nguồn gốc của sản phẩm. Do vậy việc quy hoạch khu giết mổ gia súc tập trung luôn được thành phố quan tâm, chỉ đạo. Hiện nay UBND tỉnh Điện Biên chưa ban hành Kế hoạch, lộ trình xây dựng mạng lưới cơ sở giết mổ tập trung theo quy định của Luật Chăn nuôi, Luật Quy hoạch. UBND thành phố tiếp tục chỉ đạo các phòng chuyên môn rà soát, xác định vị trí khu giết mổ gia súc tập trung đảm bảo quy chuẩn kỹ thuật về vệ sinh thú y đối với cơ sở giết mổ tập trung để đưa vào quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của thành phố và kiến nghị UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch theo quy định hiện hành.

- **Ý kiến 2:** Hiện nay, đoạn đường từ Hàm Đờ cát đến điểm Tái định cư số 3 đã xuống cấp. Đề nghị UBND thành phố cho kiểm tra và có ý kiến với cơ quan chức năng đầu tư sửa chữa, nâng cấp đoạn đường trên để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông vì đoạn đường này gần khu di tích Hàm Đờ cát, có nhiều khách du lịch đến tham quan.

#### **UBND thành phố trả lời như sau:**

Đoạn đường từ Hàm Đờ cát đến điểm Tái định cư số 3 đã được UBND tỉnh Điện Biên phê duyệt dự án tại Quyết định số 843/QĐ-UBND ngày

23/5/2023 do Sở Giao thông vận tải làm Chủ đầu tư, trong đó thời gian thực hiện 2023 - 2024, để đảm bảo phục vụ kỷ niệm 70 chiến thắng Điện Biên Phủ, dự kiến thời gian thực hiện hoàn thành xong trong năm 2023.

## V. CỬ TRI PHƯỜNG NOONG BUA

**Cử tri bản Phiêng Bua kiến nghị:** Đề nghị UBND thành phố chi trả hỗ trợ sản lượng lúa cho nhân dân với diện tích 0,62ha bị ngập úng, không canh tác được từ năm 2016 đến nay. Do ảnh hưởng bởi dự án làm đường 60m (thành phố đã hỗ trợ một lần từ năm 2017), đến nay vẫn chưa được hỗ trợ. Cử tri đã kiến nghị nhiều lần nhưng chưa được giải quyết.

### **UBND thành phố trả lời như sau:**

Ngày 16/5/2020, UBND thành phố ban hành văn bản số 849/UBND-VP về việc giao nhiệm vụ tham mưu, thực hiện xử lý các tồn tại liên quan đến các hộ gia đình cá nhân bị ngập úng, ảnh hưởng thiệt hại sản xuất được do trong quá trình đầu tư xây dựng dự án Đường 60m và Hạ tầng kỹ thuật khung. Trong đó có đề cập về quan điểm, nguyên tắc thực hiện hỗ trợ các trường hợp bị ảnh hưởng thiệt hại về sản xuất nông nghiệp do đầu tư xây dựng dự án Đường 60m đảm bảo các nguyên tắc, yêu cầu sau:

- Phạm vi, diện tích ảnh hưởng thiệt hại thực hiện hỗ trợ đợt này không trùng lặp với diện tích và thửa đất đã được UBND thành phố thực hiện hỗ trợ tại các Quyết định phê duyệt hỗ trợ năm 2017-2018 (Quyết định số 1786/QĐ-UBND ngày 07/12/2017; Quyết định số 134/QĐ-UBND ngày 23/01/2018; Quyết định số 317/QĐ-UBND ngày 7/12/2017; Quyết định số 1399/QĐ-UBND ngày 2/10/2018).

- Phạm vi, diện tích bị ảnh hưởng thiệt hại không nằm trong phạm vi Nhà nước đã có thông báo thu hồi đất để thực hiện dự án Đường 60m và dự án Hạ tầng kỹ thuật khung.

- Xem xét thực hiện hỗ trợ thiệt hại ảnh hưởng về sản xuất đối với các hộ gia đình cá nhân thuộc phạm vi Nhà nước thu hồi đất, nếu thời điểm gia đình bị thiệt hại ảnh hưởng sản xuất phát sinh trước: (i) Thời điểm UBND thành phố ban thành Thông báo thu hồi đất để thực hiện dự án Đường 60m và dự án Hạ tầng kỹ thuật khung; hoặc (ii) Thời điểm UBND thành phố ban hành Quyết định phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ tái định cư và Quyết định thu hồi đất; mà hộ gia đình, cá nhân đó đã phối hợp cùng cơ quan chức năng theo thẩm quyền thực hiện việc đo đạc, kiểm đếm để lập phương án theo quy định.

Do vậy nội dung kiến nghị của cử tri phường Noong Bua đối chiếu với quan điểm, nguyên tắc hỗ trợ trên thì chưa đảm bảo điều kiện hỗ trợ vì các hộ gia đình đã được hỗ trợ 1 lần từ năm 2017. Để đảm bảo ổn định sản xuất, các hộ gia đình chủ động phối hợp với UBND phường Noong Bua để được hướng dẫn chuyển đổi cơ cấu cây trồng để tăng thu nhập, cải thiện cuộc sống cho người dân.

## VI. CỬ TRI PHƯỜNG THANH BÌNH

## 1. Cử tri tổ dân phố 6 kiến nghị:

- **Ý kiến 1:** Hiện nay có 29 hộ gia đình đội C12-Nông trường được Công ty cây công nghiệp (nay là Công ty cổ phần chế biến nông sản tỉnh Điện Biên) chia cho các hộ gia đình theo nhân khẩu để sản xuất lúa 2 vụ từ năm 1998 với tổng diện tích khoảng 4,5 ha (khu vực sau bãi đỗ xe tỉnh, đất thuộc phường Thanh Trường quản lý). Trước đây nước sản xuất được lấy theo kênh dẫn từ đầu phía Bắc sân bay về vận đủ nước cho Nhân dân canh tác nhưng sau khi Tỉnh cho doanh nghiệp thuê để thực hiện dự án bãi đỗ xe tỉnh và việc triển khai thực hiện dự án Cải tạo, nâng cấp cảng hàng không Điện Biên nên hệ thống kênh này nhiều đoạn đã bị lấp, không còn chảy, không có nước, Nhân dân không canh tác được trên diện tích lúa 2 vụ. Hiện nay số diện tích đất trên một số hộ gia đình đã cho thuê trồng hoa, cây cảnh một số gia đình chuyển sang trồng ngô một vụ và một số diện tích đã bỏ hoang do thiếu nước. Đề nghị UBND thành phố chỉ đạo kiểm tra, có giải pháp đảm bảo nguồn nước để nhân dân canh tác lúa hoặc cho chuyển đổi cơ cấu sản xuất cây trồng, vật nuôi hoặc điều chỉnh chuyển đổi mục đích sử dụng đất, tránh lãng phí nguồn tài nguyên đất.

### UBND thành phố trả lời như sau:

Ngày 18/7/2023, UBND thành phố đã chỉ đạo phòng Kinh tế phối hợp với phòng Quản lý đô thị, Tài nguyên và Môi trường, UBND phường Thanh Bình, Thanh Trường phối hợp kiểm tra hiện trạng vị trí diện tích đất cử tri kiến nghị và trả lời như sau: Diện tích đất trên thuộc phạm vi quy hoạch khu đô thị mới, phố đi bộ Sân bay Mường Thanh (được UBND tỉnh phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu đô thị mới, phố đi bộ Sân bay Mường Thanh tại Quyết định số 3373/QĐ-UBND ngày 31/12/2021, năm Kế hoạch tổng thể triển khai các chương trình, dự án lĩnh vực phát triển đô thị, nhà ở, thương mại dịch vụ, phát triển các sản phẩm du lịch trên địa bàn tỉnh được duyệt tại QĐ 1041/QĐ-UBND ngày 30/6/2023 của UBND tỉnh, hiện nay UBND tỉnh đang cho thực hiện điều chỉnh cục bộ Quy hoạch tỷ lệ 1/500), do đó không thể đầu tư xây dựng hệ thống tưới tiêu cho khu vực này để phục vụ sản xuất lúa và điều chỉnh chuyển đổi mục đích sử dụng đất. Trên diện tích đất hiện nay nhân dân đang canh tác (trồng) một số loại cây trồng: sả, đào cảnh, một số loại hoa, ngô, đậu đỗ, khoai lang, rau màu khác và sử dụng nước tự khai thác do đào giếng hoặc sử dụng nước từ hệ thống hào của sân bay cũ (hiện tại hộ dân đã tự chuyển đổi cơ cấu cây trồng để không lãng phí tài nguyên đất). Sau khi quy hoạch điều chỉnh 1/500 được UBND tỉnh phê duyệt, UBND thành phố sẽ thông báo quy hoạch điều chỉnh rộng rãi đến nhân dân và thực hiện các thủ tục thu hồi đất, GPMB để thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất theo kế hoạch của UBND tỉnh.

- **Ý kiến 2:** Trên địa bàn Tổ dân phố có một đoạn đường sau trường Mầm non Thanh Bình, chiều dài khoảng 20m đã xuống cấp nghiêm trọng vào mùa mưa nước đọng trên mặt đường, mùa hè thì bụi. Đoạn đường này đã được UBND thành phố đầu tư, sửa chữa, rải đá nhưng chất lượng thi công không đảm bảo (chỉ được vài tháng), đến nay đoạn đường này đã xuống cấp. Đề nghị UBND thành phố cho kiểm tra, sửa chữa.

### **UBND thành phố trả lời như sau:**

Đoạn đường sau trường Mầm non Thanh Bình theo phản ánh của cử tri, được đầu tư xây dựng và bàn giao đưa vào khai thác sử dụng từ năm 2016 do UBND phường Thanh Bình làm Chủ đầu tư. Trên cơ sở ý kiến cử tri, UBND thành phố đã giao UBND phường Thanh Bình chủ trì phối hợp phòng Quản lý đô thị, phòng Tài chính Kế hoạch tổ chức kiểm tra đoạn đường trên và các đoạn đường khác trên địa bàn phường bị hỏng, tuy nhiên hiện nay nguồn lực của thành phố hạn hẹp nên chưa thể triển khai đầu tư được đoạn tuyến này.

**2. Cử tri tổ dân phố 4 kiến nghị:** Hiện nay còn 38 hộ gia đình tại Tổ dân phố 03, 04, 05, 06 có diện tích đất nông nghiệp (ngoài đất khẩu) bị thu hồi bởi dự án nâng cấp, cải tạo cảng hàng không Điện Biên chưa được giải quyết. Để đảm bảo quyền lợi của người dân cũng như thuận lợi cho công tác quản lý của Nhà nước, đề nghị UBND thành phố sớm kiểm tra, rà soát và kiến nghị cấp có thẩm quyền để trả lời cho nhân dân biết, được hay không được bồi thường hỗ trợ và tổ chức thực hiện đảm bảo theo quy định.

### **UBND thành phố trả lời như sau:**

Hiện nay UBND thành phố đang tập trung rà soát xử lý công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, bố trí tái định cư Dự án mở rộng Cảng hàng không Điện Biên theo Kết luận số 793/KL-TTr ngày 03/11/2023 của Thanh tra tỉnh Điện Biên. Trên cơ sở đó, UBND thành phố tiếp tục chỉ đạo, rà soát xử lý, điều chỉnh, bổ sung (nếu có) hoặc tham mưu đề xuất xin ý kiến chỉ đạo, hướng dẫn của UBND tỉnh để xem xét giải quyết theo quy định.

**3. Cử tri tổ dân phố 05 kiến nghị:** Hệ thống thoát nước suối cạn chảy từ khu vực Chợ Thanh Bình qua tổ dân phố đã được đầu tư gần 10 năm, sau khi đưa vào sử dụng, đến nay dòng suối không được khơi thông, dòng chảy tắc, không đảm bảo vệ sinh môi trường, làm ảnh hưởng tới môi trường sống của Nhân dân. Đề nghị UBND thành phố cho kiểm tra và có hướng xử lý.

### **UBND thành phố trả lời như sau:**

Nội dung cử tri kiến nghị, UBND thành phố đã giao UBND phường Thanh Bình chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị kiểm tra, khảo sát nhận thấy nội dung kiến nghị cử tri là cần thiết, tuy nhiên năm 2023 UBND thành phố chưa bố trí được kinh phí để nạo vét, tiếp thu ý kiến của cử tri UBND thành phố chỉ đạo phường Thanh Bình lập danh mục đề xuất đầu tư cải tạo, nạo vét để đầu tư vào năm tiếp theo.

## **X. CỬ TRI XÃ PÁ KHOANG**

**Cử tri bản Nghị kiến nghị:** Tuyến đường giao thông nối 02 xã Pú Nhi (huyện Điện Biên Đông) và bản Nghị (xã Pá Khoang - TP Điện Biên Phủ) đã được đưa vào sử dụng, tuy nhiên hiện nay nhiều xe chở cát, sỏi từ xã Pú Nhi đi qua, các xe đều chở quá trọng tải cho phép. Đề nghị UBND thành phố phối hợp với cơ quan có liên quan cấm các biển quy định trọng tải và chỉ đạo cơ quan chức năng xử lý các trường hợp vi phạm.

### **UBND thành phố trả lời như sau:**

Trên cơ sở Quyết định 09/2018/QĐ-UBND ngày 22/1/2018 của UBND tỉnh về quy định quản lý, khai thác và bảo trì công trình đường bộ trên địa bàn tỉnh Điện Biên, đồng thời UBND thành phố đã ban hành văn bản tăng cường công tác quản lý, khai thác và bảo trì hệ thống đường giao thông nông thôn, trong nêu rõ cụ thể việc quản lý đối với các tuyến đường giao thông nông thôn. Trên cơ sở ý kiến cử tri, UBND thành phố đã ban hành văn bản số 1516/UBND-QLĐT ngày 06/07/2023 về việc chấp hành quy định về bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, đảm bảo an toàn giao thông, vệ sinh môi trường trong quá trình khai thi công công trình. Đồng thời phối hợp với liên ngành Thanh tra Sở Giao thông vận tải - Công an tổ chức kiểm tra, xử lý vi phạm về tải trọng phương tiện đường bộ, xếp hàng hoá trên xe ô tô tại các đầu mối bốc xếp hàng hoá trên địa bàn tỉnh để xử lý xe quá khổ, quá tải.

## **XI. CỬ TRI XÃ MƯỜNG PHẪNG**

### **1. Cử tri xã Mường Phăng kiến nghị:**

- **Ý kiến 1:** Để thuận tiện hơn trong công tác quản lý đất đai, quy hoạch đất, đền bù giải phóng mặt bằng. Đề nghị UBND thành phố Điện Biên Phủ xây dựng bản đồ địa chính cho các xã.

### **UBND thành phố trả lời như sau:**

Thực hiện Nghị quyết số 815/NQ-UBTVQH14 ngày 21/11/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sáp nhập các đơn vị hành chính thuộc tỉnh Điện Biên. UBND thành phố được sáp nhập thêm 4 xã: Mường Phăng, Pá Khoang, Nà Nhạn, Nà Tấu và một phần các xã Thanh Luông, Thanh Hưng. Để đảm bảo công tác quản lý nhà nước về đất đai hiệu quả, đi vào nề nếp, UBND thành phố đã và đang triển khai lập và phê duyệt dự án để tổ chức thực hiện đo đạc lập bản đồ địa chính cho các xã Mường Phăng, Pá Khoang, Nà Nhạn, Nà Tấu và phần diện tích tăng thêm tại phường Thanh Trường, phường Nam Thanh (một phần các xã Thanh Luông, Thanh Hưng sáp nhập về). Hiện nay, dự án đang thực hiện ở bước trình thẩm định Thiết kế kỹ thuật - Dự toán (đã có ý kiến thẩm định của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Văn bản số 1808/STNMT-QHĐĐ&ĐĐBĐ ngày 26/9/2022). Sau khi có ý kiến thẩm định của các cơ quan, đơn vị có liên quan, phòng Tài nguyên và Môi trường tổ chức chỉnh sửa và trình thẩm định, phê duyệt để tổ chức thực hiện đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

- **Ý kiến 2:** Quốc lộ 279B đã hoàn thành và đưa vào sử dụng, tuy nhiên một số hạng mục công trình vẫn chưa hoàn thiện như vỉa hè, cây xanh, để hoàn thiện nốt các hạng mục còn lại, chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Đề nghị UBND thành phố có ý kiến với chủ đầu tư sớm hoàn thiện các hạng mục, đồng thời hỗ trợ lắp hệ thống đèn chiếu sáng 02 bên đường từ Sở chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ đến trung tâm xã Mường Phăng.

### **UBND thành phố trả lời như sau:**

Dự án CTNC QL 279B do Sở GTVT tỉnh Điện Biên làm chủ đầu tư, qua

làm việc với Chủ đầu tư, dự án trên không có hạng mục cây xanh, chiếu sáng. UBND tỉnh đã có văn bản số 1904/UBND-TH ngày 23/6/2022 gửi Thủ tướng chính phủ, các Bộ: GTVT, KHĐT, TC về việc đề nghị sử dụng dự phòng để đầu tư vỉa hè, điện chiếu sáng trong dự án cải tạo nâng cấp QL.279B, tỉnh Điện Biên, phục vụ kỷ niệm 70 chiến thắng Điện Biên Phủ, tuy nhiên đến nay chưa có chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ, để đảm bảo tiến độ thực hiện dự án Bộ Giao thông vận tải đã có Quyết định số 767/QĐ-BGTVT ngày 23/6/2023 về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình cải tạo nâng cấp QL279B tỉnh Điện Biên Điều chỉnh dự án hoàn thành năm 2023. Các nội dung khác: Giữ nguyên theo các Quyết định số 916/QĐ-BGTVT ngày 25/3/2016, số 2403/QĐ-BGTVT ngày 23/12/2020 của Bộ Giao thông vận tải (không có hạng mục cây xanh, chiếu sáng). UBND thành phố đã chỉ đạo Phòng QLĐT tham mưu văn bản cho UBND thành phố đề nghị Sở GTVT, UBND tỉnh cho đầu tư hoàn thiện hệ thống vỉa hè và điện chiếu sáng 02 bên đường từ Sở chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ đến trung tâm xã Mường Phăng theo đề nghị của cử tri.

- **Ý kiến 3:** Hàng năm xã Mường Phăng tiếp đón nhiều lượt khách du lịch đến tham quan. Đề nghị UBND thành phố đầu tư kinh phí làm công chào các bản văn hoá thuộc xã Mường Phăng.

#### **UBND thành phố trả lời như sau:**

UBND thành phố xin tiếp thu ý kiến của cử tri và đã giao phòng Văn hóa và Thông tin phối hợp với UBND xã Mường Phăng kiểm tra hiện trạng. Qua kiểm tra trên địa bàn xã có 20 bản chưa được đầu tư xây dựng công chào. Do đó, việc đầu tư xây dựng công chào vào các bản là rất cần thiết để phục phát triển du lịch và hoàn thiện các tiêu chí xây dựng Nông thôn mới, đảm bảo mỹ quan đô thị. Ngày 05/9/2023, phòng Văn hóa và Thông tin thành phố có Tờ trình số 284/TTr-VHTT về việc lập dự trù kinh phí đầu tư xây dựng công chào vào các bản thuộc các xã, trong đó có xã Mường Phăng, tuy nhiên do nguồn kinh phí thành phố chưa có để thực hiện trong năm 2023. UBND thành phố chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tham mưu bố trí nguồn kinh phí để trình HĐND thành phố trong năm 2024 và những năm tiếp theo để tổ chức triển khai thực hiện.

### **B. CÁC KIẾN NGHỊ SAU KỲ HỌP THỨ 12, HĐND THÀNH PHỐ KHÓA VI.**

#### **I. CỬ TRI PHƯỜNG TÂN THANH**

**1. Cử tri tổ dân phố 2 kiến nghị:** Hiện nay thùng chứa rác thải đang đặt tại dải phân cách tuyến đường Võ Nguyên Giáp (đoạn từ ngã ba đường Trường Chinh đến chợ trung tâm I) hoặc cạnh ngõ của tổ dân phố 2, gây mất cảnh quan đô thị. Đề nghị UBND thành phố chỉ đạo cơ quan chuyên môn kiểm tra, bố trí vị trí hợp lý, đảm bảo vệ sinh môi trường, cảnh quan đô thị.

#### **UBND thành phố trả lời như sau:**

Tiếp thu ý kiến của cử tri, UBND thành phố đã giao phòng Quản lý đô thị kiểm tra, chỉ đạo công ty Cổ phần Môi trường đô thị và Xây dựng tỉnh Điện Biên di chuyển các thùng rác đặt tại các vị trí không hợp lý đến vị trí tập kết phù

hợp. Đến nay, vấn đề này đã được thực hiện xong

**2. Cử tri tổ dân phố 5 kiến nghị:** Hiện nay các hộ gia đình tại tuyến đường Sùng Phái Sinh khi làm hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chuyển nhượng, xin cấp phép xây dựng nhà ở... đều bị trừ 3m đất của các hộ gia đình để làm hành lang giao thông, gây bức xúc trong nhân dân. Đề nghị UBND thành phố chỉ đạo kiểm tra xem xét, trả lời để nhân dân được biết.

**UBND thành phố trả lời như sau:**

Theo quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/5.000 Khu trung tâm hiện hữu thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên đã được phê duyệt tại Quyết định số 1056/QĐ-UBND ngày 26/10/2015 của UBND tỉnh Điện Biên, đường Sùng Phái Sinh có quy mô quy hoạch bề rộng đường bao gồm cả phần vỉa hè và phần lòng đường là 13m, hiện tại bề rộng lòng đường hiện trạng là 7m. Theo đó, phần đất giáp đường Sùng Phái Sinh của các hộ gia đình có một phần nằm trong phạm vi quy hoạch mở rộng đường giao thông, cách mép đường hiện trạng trung bình khoảng 3m – tùy theo hướng tuyến. Để đảm bảo quy hoạch đã được phê duyệt, trên các giấy tờ chứng minh về quyền sử dụng đất, giấy phép xây dựng của các hộ gia đình tại tuyến đường Sùng Phái Sinh đều thể hiện rõ phần đất thuộc phạm vi quy hoạch mở rộng đường giao thông.

**II. CỬ TRI PHƯỜNG THANH TRƯỜNG**

**1. Cử tri bản Mớ kiến nghị:** Đề nghị UBND thành phố sớm ban hành quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ cho một số hộ dân để chi trả nốt tiền đền bù thuộc dự án đường Thanh Minh - Độc Lập. Hiện nay nhân dân mới được tạm ứng 70% tiền đền bù đất ruộng (người dân đã bàn giao đất cho đơn vị thi công).

**UBND thành phố trả lời như sau:**

UBND thành phố đã chỉ đạo Trung tâm Quản lý đất đai thành phố phối hợp với UBND phường Thanh Trường thực hiện xác minh nguồn gốc đất của các hộ gia đình để lên phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng, đề nghị các hộ gia đình có đất bị thu hồi phối hợp với UBND phường sớm hoàn thiện các loại giấy tờ để sớm hoàn thành việc xác minh nguồn gốc, đối tượng sử dụng đất để UBND thành phố phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

**2. Cử tri 3 điểm Tái định cư: Số 1, số 3, số 3 mở rộng kiến nghị:** Đề nghị UBND thành phố chỉ đạo xem xét trồng, chăm sóc cây xanh, cây cảnh tại các diện tích đất đã được quy hoạch trồng cây xanh. Hiện nay một số diện tích chưa trồng hoặc đã trồng nhưng không được chăm sóc.

**UBND thành phố trả lời như sau:**

Tiếp thu ý kiến kiến nghị của cử tri, UBND thành phố đã giao Ban Quản lý dự án các công trình thành phố thực hiện trồng mới, trồng bổ sung và chăm sóc cây xanh tại 3 điểm tái định cư số 1, số 3, số 3 mở rộng, phường Thanh Trường theo đúng quy mô dự án đã được phê duyệt. Đến ngày 19/10/2023, nội dung này đã được Ban Quản lý dự án các công trình thành phố thực hiện xong.



**3. Cử tri Tổ dân phố 1, 4, 10 kiến nghị:** Đề nghị UBND thành phố sớm thực hiện thu hồi đất, cấp đất cho các hộ nằm ngoài hàng rào sân bay, không còn đường đi, diện tích còn nhỏ, hình học thửa đất không đảm bảo để ở khi thi công Dự án nâng cấp mở rộng cảng hàng không Điện Biên.

**UBND thành phố trả lời như sau:**

Phòng Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với Trung tâm Quản lý đất đai thành phố rà soát, tham mưu cho UBND thành phố ban hành Văn bản số 370/UBND-TTQLĐĐ ngày 19/9/2023 về việc xin ý kiến tháo gỡ một số khó khăn, vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ. Trong đó, UBND thành phố có đề nghị UBND tỉnh cho chủ trương sử dụng nguồn kinh phí bồi thường, GPMB của dự án Cảng hàng không Điện Biên để thu hồi, bồi thường, GPMB và bố trí tái định cư cho các hộ không nằm trong phạm vi thu hồi giải phóng mặt bằng của dự án nhưng bị ảnh hưởng bởi dự án (các hộ nằm ngoài hàng rào sân bay, không còn đường đi, các hộ có diện tích còn lại sau thu hồi nhỏ, hình học thửa đất không đảm bảo để ở ...). Trên cơ sở đó, UBND tỉnh đã ban hành Văn bản số 4970/UBND-KTN ngày 25/10/2023 về việc xử lý nội dung đề nghị của UBND thành phố Điện Biên Phủ về công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Theo đó, UBND tỉnh cho chủ trương để UBND thành phố thực hiện. Tuy nhiên, hiện nay, thành phố đang tập trung nguồn lực để sắp xếp tái định cư cho các hộ dân trực tiếp bị thu hồi đất tại các dự án trọng điểm đang triển khai trên địa bàn. Do đó, việc tiếp tục thu hồi đất, bồi thường, bố trí tái định cư cho các hộ tại khu vực này sẽ được UBND thành phố thực hiện khi bố trí được nguồn lực

**III. CỬ TRI XÃ NÀ TÁU KIẾN NGHỊ**

**Cử tri các bản Hồng Lúu, Hua Luông, Nà Luông kiến nghị:** Quá trình triển khai thi công Quốc lộ 279B, do trời mưa đã làm đất, đá vùi lấp kênh mương, đường dân sinh, hoa màu, nương rẫy của nhân dân. Đề nghị UBND thành phố có ý kiến với chủ đầu tư xem xét khắc phục hậu quả cho nhân dân.

**UBND thành phố trả lời như sau:**

UBND thành phố đã giao phòng Kinh tế thành phố chủ trì làm việc với các cơ quan liên quan (Ban Bảo trì đường bộ Sở giao thông vận tải tỉnh Điện Biên là đơn vị Đ.D chủ đầu tư, Công ty xây dựng số 6 là đơn vị thi công, các cơ quan phòng ban thuộc UBND thành phố phòng Tài chính - Kế hoạch, Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm quản lý đất đai thành phố, UBND xã Nà tấu, lãnh đạo bản, các hộ gia đình) để xác minh đối tượng, phạm vi ảnh hưởng, mức độ ảnh hưởng, nguyên nhân ảnh hưởng. Sau khi làm việc Sở Giao thông vận tải đã chỉ đạo đơn vị tư vấn đo đạc bản đồ danh giới phạm vi ảnh hưởng, xác định nguyên nhân, hiện Trung tâm QLĐĐ đang phối hợp cùng UBND xã thực hiện kiểm đếm để lên phương án trình thẩm định phê duyệt phương án đền bù, hỗ trợ theo quy định.

**IV. CỬ TRI XÃ NÀ NHẠM KIẾN NGHỊ**

**Cử tri bản Huổi Hộc; bản Nà Pen 1, 2 kiến nghị:** Hiện nay để phục

vụ quá trình chuyển đổi số, thực hiện các dịch vụ công trực tuyến và các dịch vụ khác đều liên quan đến mạng Internet. Tuy nhiên, tại các bản vùng cao chưa có đường truyền Internet đến các bản. Cử tri đề nghị UBND thành phố có ý kiến với các Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông kiểm tra, xem xét cung cấp đường truyền Internet để người dân các bản được sử dụng các dịch vụ liên quan đến mạng Internet, góp phần phục vụ công tác chuyển đổi số trên địa bàn thành phố.

**UBND thành phố trả lời như sau:**

UBND thành phố xin tiếp thu ý kiến của cử tri và giao phòng Văn hóa và Thông tin phối hợp với UBND xã Nà Nhạn kiểm tra hiện trạng. Qua kiểm tra bản Huổi Hộc; bản Nà Pen 1,2, xã Nà Nhạn hiện nay chưa có mạng Internet đến với người dân. Để phục vụ việc chuyển đổi số và dịch vụ công trực tuyến cho người dân là hết sức cần thiết, Ngày 13/11/2023 UBND thành phố đã ban hành Kế hoạch số 2790/KH-UBND về phát triển hạ tầng số trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, trong đó xác định tỷ lệ băng rộng truy cập Internet của các hộ gia đình đạt 100%, trong đó có bản Huổi Hộc; bản Nà Pen 1,2, xã Nà Nhạn. Hiện Viễn thông Điện Biên đã trình Tập đoàn để thực hiện trồng cột kéo cáp vào bản trong năm 2024, đề nghị các bản hỗ trợ địa điểm dựng cột để kéo cáp vào bản theo kế hoạch đề ra.

**V. CỬ TRI XÃ NÀ TÁU, NÀ NHẠN KIẾN NGHỊ**

**1. Ý kiến 1:** Cử tri các bản: Hua Rôm, Nà Cái xã Nà Tấu; Nà Ngám 1, Tầu Pung xã Nà Nhạn kiến nghị: Hiện nay hệ thống cột điện từ trực chính kéo vào khu dân cư chưa được đầu tư cột bê tông, người dân đang sử dụng cột tre, gỗ để kéo đường dây điện, không đảm bảo an toàn. Cử tri đề nghị UBND thành phố chỉ đạo phòng chuyên môn phối hợp với Điện lực thành phố kiểm tra, khảo sát và có giải pháp khắc phục, để đảm bảo an toàn cho nhân dân trong quá trình sử dụng Điện.

**UBND thành phố trả lời như sau:**

Tại Bản Hua Rôm, Bản Nà Cái – xã Nà Tấu có 02 vị trí cột (số cột 2.36; cột 2.37) có 10 khách hàng 1 pha hiện đang được cấp điện từ đường dây 0,4kV sau TBA Phân trại 2, trong đó có 4 hộ gia đình nằm sát cột, khoảng cách từ vị trí cột được lắp công tơ đến các hộ gia đình khoảng 40m đến 50m và 06 hộ gia đình cách vị trí cột khoảng 100m đến 150m; Tại Bản Tầu Pung – xã Nà Nhạn có 01 vị trí cột điện (cột số 1.11) có 02 khách hàng 1 pha hiện đang được cấp điện từ đường dây 0,4kV sau TBA Tầu Pung, trong đó có 01 hộ gia đình nằm sát cột, khoảng cách từ vị trí cột được lắp công tơ đến các hộ gia đình khoảng 40m và 01 hộ gia đình cách vị trí cột khoảng 130m; Tại bản Nà Ngám 1 – xã Nà Nhạn có 03 vị trí cột điện (số cột 1.7/1.3; cột 1.7/1.4; cột 1.7/1.5) có 14 khách hàng 1 pha hiện đang được cấp điện từ đường dây 0,4kV sau TBA UB Nà Nhạn, trong đó có 06 hộ gia đình nằm cách cột với khoảng cách từ vị trí cột được lắp công tơ đến các hộ gia đình khoảng 50m và 04 hộ gia đình cách vị trí cột khoảng 100m, 04 hộ gia đình nằm cách vị trí cột từ 150-170m.

Qua kiểm tra thực tế khoảng cách từ vị trí cột đến các gia đình sử dụng điện (nhà khách hàng) vẫn đảm bảo đáp ứng trong sử dụng điện sinh hoạt của bà con nhân dân; Tuy nhiên đường dây điện sau công tơ, do khách hàng đầu tư và quản lý, đề nghị 2 bà con nhân dân chủ động trong kiểm tra đường dây điện của gia đình mình (từ công tơ trên cột điện về nhà) khi phát hiện những biểu hiện mất an toàn liên hệ Điện lực để được hướng dẫn và phối hợp xử lý. Đề nghị các gia đình dựng thêm cột (gỗ, tre, cột bê tông...) để đảm bảo cho tài sản của khách hàng từ các vị trí cột về đến hộ gia đình sử dụng điện.

UBND thành phố đã đề nghị Điện lực tiếp nhận những kiến nghị của cử tri, tiếp tục phối hợp với UBND xã, tiến hành kiểm tra, khảo sát, để có khối lượng cụ thể và đề xuất phương án báo cáo Công ty Điện lực Điện Biên đưa vào quy hoạch tổng thể để cải tạo, đầu tư đáp ứng nhu cầu của nhân dân được tốt hơn.

**2. Ý kiến 2: Cử tri xã Nà Tấu, Nà Nhạn kiến nghị:** Từ năm 2020 trở về đây, khi xảy ra các đợt rét đậm, rét hại, mưa lũ gây thiệt hại về cây trồng, vật nuôi, lúa, hoa màu, tài sản của người dân; UBND xã Nà Tấu, Nà Nhạn đã thực hiện việc kiểm kê, tổng hợp thiệt hại, gửi phòng Kinh tế thành phố, tuy nhiên đến nay người dân chưa được hỗ trợ, trong khi đó hằng năm người dân vẫn nộp Quỹ phòng, chống thiên tai theo quy định. Cử tri đề nghị UBND thành phố chỉ đạo các cơ quan chuyên môn xem xét, hỗ trợ thiệt hại do thiên tai gây ra, để người dân yên tâm lao động sản xuất.

#### **UBND thành phố trả lời như sau:**

Trên địa bàn thành phố từ năm 2020 đến nay liên tục xảy ra các trận thiên tai rét đậm, rét hại, hạn hán, gió lốc, mưa lớn, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất gây thiệt hại đến tài sản, cây cối, lúa và hoa màu, vật nuôi của nhà nước và nhân dân. Sau mỗi trận thiên tai UBND thành phố đã chỉ đạo các phòng ban thành phố, UBND các xã, phường tổng hợp tình hình, báo cáo thiệt hại (nếu có) về Văn phòng Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố (qua phòng Kinh tế cơ quan thường trực BCH PCTT-TCKN thành phố) để tổng hợp báo cáo thiệt hại gửi về Văn phòng Ban chỉ huy PCTT& TKCN tỉnh xin hỗ trợ kinh phí để khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra, cụ thể:

- Năm 2021: thực hiện Quyết định số 1368/QĐ-UBND ngày 02/8/2021 của UBND tỉnh Điện Biên về việc phân bổ quỹ phòng, chống thiên tai năm 2020 cho các cơ quan quản lý quỹ các cấp để triển khai các nhiệm vụ phòng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh; được cấp hỗ trợ cho thành phố là: 117.809.000 đồng. Thành phố đã cấp hỗ trợ cho các phường, xã bị thiên tai năm 2020 là 117.809.000 đồng, Trong đó: Xã Thanh Minh: 4.540.000 đ; + Xã Pá Khoang: 70.439.000 đ; + Xã Nà Nhạn: 19.760.000 đ, Xã Mường Phăng: 23.070.000 đ

- Năm 2022: Thực hiện Quyết định số 700/QĐ-UBND ngày 21/4/2022 của UBND tỉnh Điện Biên Trích Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh Điện Biên thu được năm 2021 và truy thu, tồn quỹ các năm trước hỗ trợ cho các Sở, ngành, địa phương, đơn vị để triển khai các nhiệm vụ phòng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh; được cấp hỗ trợ cho thành phố là: 186.000.000 đồng. Thành phố đã cấp hỗ trợ cho các xã, phường bị thiên tai năm 2021 là: 186.000.000 đồng, Trong đó:

Phường Nam Thanh 2.000.000 đ; Xã Pá Khoang: 63.000.000 đ; Xã Mường Phăng: 45.000.000 đ; Xã Nà Tấu: 76.000.000 đ

Năm 2023: Thực hiện Quyết định số 810/QĐ-UBND ngày 15/5/2023 của UBND tỉnh Điện Biên trích Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh Điện Biên thu được năm 2022 và truy thu quỹ các năm trước hỗ trợ cho các đơn vị, địa phương thực hiện công tác phòng ngừa, ứng phó, chi phí hành chính, hỗ trợ phù lao cho lực lượng trực tiếp thu và khắc phục hậu quả thiên tai ( đợt 1): Kinh phí được phân bổ quỹ PCTT năm 2022 cho UBND thành phố 66.046.000 đồng. Trong đó: Chi phù lao cho lực lượng trực tiếp thu và các chi phí hành chính phát sinh liên quan đến công tác thu Quỹ là 8.615.000 đ; Chi hỗ trợ thiên tai là 57.431.000 đ, số tiền đang lập dự toán để hỗ trợ cho người dân. Tuy nhiên, Năm 2022 trên địa bàn thành phố đã xảy ra rét đậm rét hại tháng 2, mưa lớn gây ngập úng ảnh hưởng đến nhà ở, cây trồng, vật nuôi tháng 6, 7, 8 gây thiệt hại nguồn kinh phí đề nghị hỗ trợ lớn 1.831.134.500 đồng (hiện nay mới cấp 57.431.000 đ, còn lại 1.773.703.500 đồng chưa được cấp), nên số đã được cấp thành phố đang cân đối bố trí để hỗ trợ cho các hộ dân bị thiệt hại do thiên tai về nhà ở trước và tiếp tục đề nghị Quỹ phòng chống thiên tai tỉnh cấp bổ sung kinh phí để hỗ trợ cho nhân dân bị thiệt hại do thiên tai gây ra.

Ảnh hưởng do thiên tai và rét đậm rét hại gây ra trong năm 2023, UBND TP đã chỉ đạo Phòng Kinh tế đôn đốc các đơn vị tổng hợp đề nghị UBND nhân dân tỉnh bố trí kinh phí hỗ trợ cho nhân dân.

Trên đây là nội dung giải quyết và trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri trước và sau kỳ họp thứ 12, HĐND thành phố khóa VI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 của UBND thành phố./.

**Nơi nhận:**

- TT. Thành ủy;
- TT. HĐND thành phố;
- Lãnh đạo UBND thành phố;
- Ủy ban MTTQ thành phố;
- Đại biểu HĐND thành phố;
- Các cơ quan, đơn vị thành phố;
- UBND các xã, phường;
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN**  
**KT. CHỦ TỊCH**  
**PHÓ CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Đạt Long**